



ประกาศเทศบาลนครลำปาง  
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์  
จำนวน ๕ ป้าย ครั้งที่ ๒  
โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จำนวน ๕ ป้าย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียด และข้อกำหนดงานคุณลักษณะขอบเขตงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED จำนวน ๕ ป้าย

ประมาณราคาของงานประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๑,๕๙๒ บาท (สามล้านหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการประมาณราคากลางเอง จะนำประมาณการของเทศบาลฯ มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องในภายหลังไม่ได้ และในกรณีที่ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคาสูงกว่าประมาณการของเทศบาลฯ ผิดปกติเกินกว่าความเป็นจริง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปรับลดให้ถูกต้อง สามารถขอดูรายละเอียดราคากลางได้ที่ ฝ่ายบริหารงานคลัง งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลนครลำปาง

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างและมีผลงานการติดตั้งระบบจอ LED Full Color Display Screen ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครลำปางเชื่อถือ

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครลำปาง และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดดู.....

กำหนดดูสถานที่ โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ ๕-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยพร้อมกันที่สำนักงานช่าง เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารแล้วไม่ไปดูสถานที่ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อ เทศบาลนครลำปางไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่รับและเปิดซอง สอบราคา ประเมินราคาและประมูลราคาด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมเล็ก กองคลัง (ชั้น ๒) อาคารสำนักงานช่าง - กองคลัง เทศบาลนครลำปาง ซึ่งกำหนด เป็นสถานที่กลางศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลนครลำปาง

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานคลัง งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลนครลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗ ต่อ ๗๗๐๙ ๗๗๑๐ โทรสาร ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)  
นายกเทศมนตรีนครลำปาง